

เลขที่ EPG-CS-012-2560

12 ธันวาคม 2560

เรื่อง การซื้อกิจการในประเทศออสเตรเลีย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 Aeroklas Australia Pty. Ltd. (ARKAU) (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศออสเตรเลีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด (ARK) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ARKAU) ได้เข้าชื่อนามในสัญญาซื้อหุ้นของ Flexiglass Challenge Pty. Ltd. (Flexiglass) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ Flexiglass กับ Fleetwood Corporation Limited (Fleetwood) ในราคาประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือเป็นจำนวนเงินประมาณ 176.16 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เท่ากับ 25.1661 บาท) โดยภายหลังการเข้าชื่อนามสัญญาซื้อขายดังกล่าว ARKAU จะเข้าทำการตรวจสอบรายการ สินค้าคงคลัง บัญชีลูกหนี้ และ บัญชีเจ้าหนี้ เพื่อปรับปรุงราคาซื้อขายก่อนการชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ ARKAU เข้าซื้อหุ้นของ Flexiglass และลงนามในสัญญาซื้อขายได้

อย่างไรก็ตามการตกลงเข้าซื้อหุ้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนที่คู่สัญญาจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ซึ่งคาดว่าจะการซื้อขายจะแล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2561

ปัจจุบัน Flexiglass ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าตกแต่งรถกระบะ ประเภทขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อในประเทศออสเตรเลีย โดยมี distributors และ dealers มากกว่า 100 แห่ง อีกทั้ง มีสาขาของตนเองรวม 5 แห่ง การเข้าลงทุนดังกล่าว จะสามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด และสามารถจัดจำหน่ายสินค้าของ Flexiglass ผ่านทาง TJM Product Pty. Ltd. / ARKAU และ ARK

ARK จะดำเนินการเพิ่มทุนใน ARKAU จำนวน 10 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (คิดเป็นเงินโดยประมาณ 251.661 ล้านบาท) เพื่อให้ ARKAU ใช้เป็นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน ในการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว

การเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) และเมื่อรวมคำนวณขนาดรายการกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.61 ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศตามประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป และไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด  
ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.  
2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร